

ประกาศ ก.พ.

เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ก.พ. จึงกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๔) ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๕) ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งและในหน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และให้ได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศนี้

(๑) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน ด้านการอภิบาล การศึกษา การฝึกและอบรม การปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม การฝึกระเบียบวินัย ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ด้านการสงเคราะห์และบำบัด แก้ไข หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมหรือการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน ด้านการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมที่ปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.น.”

(๒) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ โดยผู้ได้รับการสงเคราะห์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากเป็นคนพิการทางกาย ทางสมองและปัญญา ทางจิตประสาท เป็นคนชราที่เจ็บป่วยหรือหลง หรือเป็นคนไร้ที่พึ่งที่มีปัญหาด้านจิตประสาท ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องดูแลให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟู และพัฒนา โดยสัมผัสกับผู้รับการสงเคราะห์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยตรง ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.พ.”

(๓) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานที่เรือนจำตามกฎหมายราชทัณฑ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน ตลอดเวลา หรือบางเวลา ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานที่เรือนจำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ร.”

(๔) ข้าราชการในทุกส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการทางแขนขา และลำตัว และสอนคนปัญญาอ่อนที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของทางราชการ หรือในความควบคุมของทางราชการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.ศ.”

(๕) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้น ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน การรวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าวในการติดตามสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือสิ่งบอเหตุที่จะเกิดการก่อการร้าย หรือบ่อนทำลายความมั่นคง เพื่อแจ้งเตือนและรายงานรัฐบาลและผู้ใช้ข่าวระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.ข.”

(๖) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้น ในสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบินตามที่ ก.พ. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของเจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.จ.”

(๗) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้น ในกรมศิลปากร ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติการได้นำ ดังต่อไปนี้

(ก) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีได้นำ การทำแผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีได้นำ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติการได้นำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีได้นำ การทำแผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีได้นำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.น. ๑”

(ข) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีได้นำ การทำแผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีได้นำ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วัตถุระเบิดได้นำ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติการได้นำซึ่งปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีได้นำ การทำแผนผังใต้ทะเล และการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีได้นำ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วัตถุระเบิดได้นำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.น. ๒”

(๘) ข้าราชการในทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ปฏิบัติงานทางอากาศโดยปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ ดังต่อไปนี้

(ก) นักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบิน ซึ่งปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน หรือนักบินผู้ตรวจการบิน บนอากาศยานเป็นประจำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.อ. ๑”

(ข) ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) ซึ่งปฏิบัติงานบนเครื่องบินทดสอบเป็นประจำ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) บนเครื่องบินทดสอบเป็นประจำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.อ. ๒”

(ค) ช่างอากาศหรือช่างเครื่องบิน ซึ่งปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น ช่างอากาศหรือช่างเครื่องบิน บนอากาศยานเป็นประจำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.อ. ๓”

(ง) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้น ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ด้านการตรวจพิสูจน์การเสพ หรือการติดยาเสพติด ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และด้านติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ป.”

(๑๐) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้น ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสืบสวนหาข่าว การวิเคราะห์ข่าว การเฝ้าตรวจและติดตามพฤติกรรม การล่อซื้อ การตรวจค้นจับกุม การดำเนินคดียาเสพติดโดยใช้มาตรการสมคบ การยึดอายัดทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน การเร่งรัดติดตามและประสานคดี การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การสำรวจพืชเสพติด การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่และการจัดระเบียบสังคม โดยการปฏิบัติงานต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ป.ส.”

(๑๑) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ โดยปฏิบัติงานในฐานะผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและ เครื่องช่วยการเดินอากาศและขึ้นบินทดสอบอุปกรณ์หรือระบบนั้นภายหลังแก้ไขปรับแต่ง เพื่อให้ การทำงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และความปลอดภัยในการบินปฏิบัติงานของอากาศยาน ให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานทางอากาศซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แก้ไขและปรับแต่ง อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.น.อ. ๓”

(๑๒) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจำในกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติงานที่เรือนจำตามกฎหมายราชทัณฑ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดรักษาและให้บริการ ทางการแพทย์กับผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน ตลอดเวลา ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจำ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.ร.”

(๑๓) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติงานในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดรักษาและให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กและเยาวชน ตลอดเวลา ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัด กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.พ.”

(๑๔) ข้าราชการในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตร พลิศพในกรณีอุกฉวยฆาตกรรมและศพไม่ทราบชื่อ ศพที่ญาติร้องขอและศพที่ตายผิดธรรมชาติ ตรวจร่างกายผู้เสียหายในกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ตรวจร่างกายและวัตถุพยาน ของผู้ต้องสงสัยในกรณีกระทำความผิดอาญา รวมถึงกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดี พิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอหรือที่ได้รับมอบหมาย ตรวจพิสูจน์หลักฐาน ทางวิทยาศาสตร์ครบทุกสาขาในกรณีต่างๆ ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุในคดีต่าง ๆ ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษทุกชนิดรวมทั้งการตรวจยาพิษ รวบรวมศพ ชิ้นส่วนของศพที่ไม่ทราบชื่อ มาทำการพิสูจน์บุคคลและสาเหตุการตาย ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ว.”

(๑๕) ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์กับผู้เสียหาย หรือผู้ต้องสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.ว.”

(๑๖) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการระดับต้น ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาล สังกัดกรมคุมประพฤติ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสาขา และสำนักงานคุมประพฤติประจำศาล สังกัดกรมคุมประพฤติ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ค.ป.”

(๑๗) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้านตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.”

(ก) ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง

(ข) ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกำหนด

(ค) ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑) ส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายและมีหัวหน้าส่วนราชการดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ หรือ

๒) หน่วยงานต่ำกว่ากองหรือสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสำนัก ที่ ก.พ. เห็นชอบการแบ่งงานภายใน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมาย และมีหัวหน้าหน่วยงานดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ หรือ

๓) ส่วนราชการที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานต่ำกว่ากองหรือสำนักหรือหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือสำนัก ที่ ก.พ. เห็นชอบการแบ่งงานภายใน ซึ่งหัวหน้าหน่วยงานไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานนิติการ แต่ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจและยกร่างกฎหมายหรือ การดำเนินการทางวินัยหรือ การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

(ง) ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนิติกรที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้านตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ) ระดับต้น ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรตาม (ก) แล้ว

(๑๘) ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ทันตแพทย์ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์) เภสัชกร ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (เภสัชกรรม) พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น โดยใช้ใบอนุญาตดังกล่าวปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการรักษาพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการควบคุมป้องกันโรค ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการฟื้นฟูสภาพ และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้าย ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ส.”

ข้อ ๕ ข้าราชการผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มอยู่แล้วในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

ประธาน ก.พ.

**บัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนแบบท้าย
ประกาศ ก.พ. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒**

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
(๑)	ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชนตามกลุ่ม ตำแหน่งที่ตกลงกับ สำนักงาน ก.พ.	พ.ต.น.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ</p> <p>(๑) ด้านการอภิบาล การศึกษา การฝึกและอบรม การปลูกฝังศีลธรรม จริยธรรม การฝึกระเบียบวินัย ดูแลและอบรม สั่งสอนเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน</p> <p>(๒) ด้านการสงเคราะห์และบำบัด แก้ไข หรือการตรวจสุขภาพกายและจิตเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุม หรือการตรวจ รักษาและพยาบาลเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ให้ได้รับ พ.ต.น. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. ๑,๕๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. ๑,๕๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. ๑,๕๐๐</p> <p>(๓) ด้านการสืบเสาะและพินิจข้อเท็จจริงและสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทำ ผิดของเด็กและเยาวชน ให้ได้รับ พ.ต.น. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. ๑,๐๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. ๑,๐๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น. ๑,๐๐๐</p> <p>สำหรับผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติงานตาม (๑) (๒) และ (๓) อยู่เป็นปกติ แต่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติงานตาม (๑) หรือ (๒) บางเวลา ให้ได้รับ พ.ต.น. ดังนี้</p>	<p>๑,๕๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(ก) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น.</p> <p>(ข) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๘๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น.</p> <p>(ค) ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมงต่อเดือน ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.น. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.น.</p> <p>(ง) ปฏิบัติงานไม่ถึง ๔๐ ชั่วโมงต่อเดือน ไม่ได้รับ พ.ต.น. ในเดือนนั้น</p>	<p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๑,๒๐๐</p> <p>๘๐๐</p> <p>๘๐๐</p> <p>๘๐๐</p> <p>๔๐๐</p> <p>๔๐๐</p> <p>๔๐๐</p>
(๒)	ผู้ปฏิบัติงานในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	พ.ต.พ.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์ โดยผู้รับได้การสงเคราะห์ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากเป็นคนพิการทางกาย ทางสมองและปัญญา ทงจิตประสาท เป็นคนชราที่เจ็บป่วยหรือหลง หรือเป็นคนไร้ที่พึ่งที่มีปัญหาด้านจิตประสาท ซึ่งในการปฏิบัติงานต้องดูแลให้การสงเคราะห์ ฟื้นฟู และพัฒนา โดยสัมผัสกับผู้รับการสงเคราะห์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยตรง ให้ได้รับ พ.ต.พ. ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <p>(ก) ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน ต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ๘ คน และให้เพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิได้รับ พ.ต.พ. ดังกล่าว ได้ ๑ คน ต่อจำนวนผู้รับการสงเคราะห์ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ที่เพิ่มขึ้นทุก ๘ คน</p> <p>การคิดอัตราส่วนผู้มีสิทธิได้รับ พ.ต.พ. ดังกล่าว ให้คิดจากจำนวนผู้ปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์นั้นทั้งผู้ที่เข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการด้วย</p>	

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(๗) ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีเวลาปฏิบัติงาน สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.พ. ๑,๕๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.พ. ๑,๕๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.พ. ๑,๕๐๐</p>	๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐
(๓)	ผู้ปฏิบัติงานที่เรื่อนจำ ตามกฎหมายราชทัณฑ์ ในกรมราชทัณฑ์ตาม กลุ่มตำแหน่งที่ตกลงกับ สำนักงาน ก.พ.	พ.ต.ร.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ เกี่ยวข้องใกล้ชิดผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน ได้แก่ งานด้านการควบคุมทั้งภายในเรือนจำและภายนอกเรือนจำ งานด้านสุทกรรม งานด้านการให้การศึกษา และฝึกวิชาชีพแก่บุคคล ดังกล่าวที่เรื่อนจำ ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่เรื่อนจำ นอกจากเรื่อนจำตาม (๒) ให้ได้รับ พ.ต.ร.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๒,๐๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๒,๐๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๒,๐๐๐</p> <p>(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ทัณฑสถานเปิด เรือนจำชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน ให้ได้รับ พ.ต.ร.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๑,๒๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๑,๒๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๑,๒๐๐</p> <p>สำหรับผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติงานข้างต้นอยู่เป็นปกติ แต่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติงานข้างต้นบางเวลา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อเดือน ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดังนี้</p> <p>(๑) ผู้ปฏิบัติงานที่เรื่อนจำ นอกจากเรื่อนจำตาม (๒) ให้ได้รับ พ.ต.ร.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๑,๒๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๑,๒๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ร. ๑,๒๐๐</p>	๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(๒) ผู้ปฏิบัติงานที่ทัศนสถานเปิด เรือนจำชั่วคราว สถานกักขัง สถานกักกัน ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ร. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ร.</p>	<p>๘๐๐ ๘๐๐ ๘๐๐</p>
(๔)	ครูการศึกษาพิเศษ ในทูลส่วนราชการ	พ.ค.ศ.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษ สอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการทางแขนขา และล่าตัว และสอนคนปัญญาอ่อน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของทางราชการ หรือในความควบคุมของทางราชการซึ่ง</p> <p>๑. เป็นผู้มีความสมบัติ ดังนี้ เป็นผู้ได้รับการศึกษาหรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ โดยได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางการศึกษาพิเศษของคนพิการจากสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศ หรือเป็นครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนคนพิการของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเป็นครูการศึกษาพิเศษที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูสอนคนปัญญาอ่อนของกระทรวงสาธารณสุข</p> <p>๒. ปฏิบัติงานการสอนไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑๘ ชั่วโมง ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ค.ศ. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ได้รับ พ.ค.ศ. ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ค.ศ.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให้ได้รับ พ.ค.ศ. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้ได้รับ พ.ค.ศ. ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ให้ได้รับ พ.ค.ศ.</p>	<p>๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๒,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
(๕)	ผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าว ในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	พ.น.ช.	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสืบสวน การรวบรวมข่าว วิเคราะห์ข่าว หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว ในการติดตามสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือสิ่งบอเหตุที่จะเกิดการก่อการร้ายหรือบ่อนทำลายความมั่นคง เพื่อแจ้งเตือนและรายงานรัฐบาลและผู้ใช้ข่าวระดับสูงทราบอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับ พ.น.ช. ดังนี้ <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.น.ช. ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.ช. ประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.ช.</p>	๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐
(๖)	เจ้าพนักงานควบคุมจราจร ทางอากาศในสำนักฝน หลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	พ.ค.จ.	ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศและสื่อสารการบินตามที่ ก.พ. กำหนดในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ให้ได้รับ พ.ค.จ. ดังนี้ <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ได้รับ พ.ค.จ. ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ค.จ. <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ค.จ. ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ค.จ.</p> </p>	๔,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
(๗)	ผู้ปฏิบัติการใต้น้ำ ในกรมศิลปากร	พ.ป.น. ๑	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงาน <p>๑. เกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำ การทำแผนผังใต้ทะเลและการบันทึกข้อมูลต่างๆ ทางโบราณคดีใต้น้ำ และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำ (Scuba Diving) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ ดังนี้</p>	

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑</p>	<p>๗,๐๐๐</p> <p>๗,๐๐๐</p> <p>๗,๐๐๐</p>
		พ.ป.น. ๒	<p>๒. เกี่ยวกับการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีใต้น้ำ การทำแผนผังใต้ทะเลและการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทางโบราณคดีใต้น้ำ และมีความรู้ความสามารถในการใช้วัตถุระเบิดใต้น้ำ และต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานกับวัตถุระเบิด หรือมีความรู้ความสามารถในการดำน้ำลึกด้วยแก๊สผสมเกินกว่าสองชนิดขึ้นไป โดยผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการดำน้ำลึกด้วยการหายใจแก๊สผสม (Mixed Gas Diving) ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมการดำน้ำลึกด้วยแก๊สผสม ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒ ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป และได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่</p>	

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ความรับผิดชอบหรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ป.น. ๒</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานตาม ๑ หรือ ๒ ที่จะได้ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>(๑) ปีแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณีทุกเดือน ตั้งแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไปจนถึงเดือนสุดท้ายของปี</p> <p>(๒) ในปีต่อ ๆ ไปให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ตามระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้นำในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์คำนวณ ดังนี้</p> <p>(ก) ถ้ามีเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ทุกเดือนตลอดปี</p> <p>(ข) ถ้ามีเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๔๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถึง ๕๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๑๐ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ค) ถ้ามีเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๓๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถึง ๔๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๘ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ง) ถ้ามีเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถึง ๓๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๖ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(จ) ถ้ามีเวลาปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๑๐ ชั่วโมง แต่ไม่ถึง ๒๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๔ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ฉ) ถ้ามีเวลาปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง ๑๐ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ๒ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p>	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(ข) ถ้าไม่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ ไม่ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒</p> <p>การคำนวณเวลาปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง</p> <p>(๓) ผู้ปฏิบัติการได้นำผู้ใดจะได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติการได้นำ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติเป็นราย ๆ ไป</p> <p>(๔) ผู้ปฏิบัติการได้นำผู้ใดเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในปีที่แล้วมาตั้งแต่ ๓๓๐ วันขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ทุกเดือนของปีถัดไป</p> <p>(๕) ผู้ปฏิบัติการได้นำผู้ใดเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่จนแพทย์เวชศาสตร์ได้นำมีความเห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หากผู้นั้นมีเวลาปฏิบัติหน้าที่ในปีที่แล้วมา ตั้งแต่ ๕๐ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ป.น. ๑ หรือ พ.ป.น. ๒ แล้วแต่กรณี ทุกเดือนของปีถัดไป เป็นเวลา ๒ ปีติดต่อกัน</p> <p>(๖) ผู้ปฏิบัติการได้นำ ต้องเข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกายจากแพทย์เวชศาสตร์ได้นำ อย่างน้อย ๖ เดือนต่อครั้ง และแพทย์ลงความเห็นว่า เป็นผู้เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการได้นำได้</p>	
(๘)	<p>ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศ</p> <p>๑. นักบินหรือนักบินผู้ตรวจการบินบนอากาศยานเป็นประจำ</p>	พ.น.อ. ๑	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ</p> <p>๑. นักบิน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จวิชาการบินตามหลักสูตร โรงเรียนการบินของกองทัพอากาศ หรือกองทัพบก หรือสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินทำการบินประจำเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ ดังนี้</p> <p>(๑) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๒) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ และมีชั่วโมงบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๓) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๔) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และมีชั่วโมงบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p>	<p>๒๖,๐๐๐</p> <p>๒๘,๒๐๐</p> <p>๒๖,๐๐๐</p> <p>๒๘,๒๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(๕) ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๖) ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และมีชั่วโมงบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>๒. นักบินผู้ตรวจการบิน ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ไม่ต่ำกว่านักบินพาณิชย์ตรีมีศักดิ์การบินด้วยเครื่องบินแบบหลายเครื่องยนต์และการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่เกี่ยวกับการบินที่จะเป็นนักบินผู้ตรวจการบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ ดังนี้</p> <p>(๑) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๒) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ และมีชั่วโมงบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๓) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๔) ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และมีชั่วโมงบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๕) ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p> <p>(๖) ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และมีชั่วโมงบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ชั่วโมงบิน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑</p>	<p>๒๖,๐๐๐</p> <p>๒๘,๒๐๐</p>
	๒. ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ (Avionics) บนเครื่องบินทดสอบเป็นประจำ	พ.น.อ. ๒	<p>๓. ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการบินทดสอบ การวิเคราะห์และประเมินผลการบินทดสอบจากกรรมการขนส่งทางอากาศหรือหน่วยงานอื่นที่กรรมการขนส่งทางอากาศรับรองหรือสถาบันอื่นในต่างประเทศ และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒ ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น</p>	<p>๒๖,๐๐๐</p> <p>๒๘,๒๐๐</p> <p>๒๖,๐๐๐</p> <p>๒๘,๒๐๐</p> <p>๒๖,๐๐๐</p> <p>๒๘,๒๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
	๓. ช่างอากาศหรือช่างเครื่องบิน บนอากาศยานเป็นประจำ	พ.น.อ. ๓	<p>คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.อ. ๒</p> <p>๔. ช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบิน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาช่างเครื่องบิน หรือหลักสูตรช่างอากาศยานจากกองทัพอากาศ หรือสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือสถาบันอื่นในต่างประเทศ และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นช่างอากาศ หรือช่างเครื่องบินประจำเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ได้ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับ ปฏิบัติงาน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานตาม ๑ ๒ ๓ และ ๔ ที่จะได้ พ.น.อ. ๑ พ.น.อ. ๒ หรือ พ.น.อ. ๓ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้</p> <p>พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒</p> <p>(๑) ปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ ทุกเดือนตั้งแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไปจนถึงเดือนสุดท้ายของปี</p>	<p>๗,๐๐๐</p> <p>๗,๐๐๐</p> <p>๗,๐๐๐</p> <p>๔,๔๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(๒) ในปีต่อ ๆ ไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ แล้วแต่กรณีตามระยะเวลาที่ได้ทำการบินในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์คำนวณ ดังนี้</p> <p>(ก) ถ้ามีเวลาบินตั้งแต่ ๔๘ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ แล้วแต่กรณีทุกเดือนตลอดปี</p> <p>(ข) ถ้ามีเวลาบินตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๔๘ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ ๕ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ค) ถ้ามีเวลาบินไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒ ๓ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ง) ถ้าไม่มีเวลาบิน ไม่ได้รับ พ.น.อ. ๑ หรือ พ.น.อ. ๒</p> <p>การคำนวณเวลาบินนั้น ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง</p> <p><u>พ.น.อ. ๓</u></p> <p>(๑) ปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตั้งแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไปจนถึงเดือนสุดท้ายของปี</p> <p>(๒) ในปีต่อ ๆ ไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ตามระยะเวลาที่ได้ทำการบินในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์คำนวณ ดังนี้</p> <p>(ก) ถ้ามีเวลาบินตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตลอดปี</p> <p>(ข) ถ้ามีเวลาบินตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ๕ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ค) ถ้ามีเวลาบินไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ๓ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ง) ถ้าไม่มีเวลาบิน ไม่ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>การคำนวณเวลาบินนั้น ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง</p> <p>ในกรณีที่ทางราชการมีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.น.อ. ๑ พ.น.อ. ๒ หรือ พ.น.อ. ๓ ตามข้อกำหนดนี้เมื่อใด ให้จ่าย พ.น.อ. ๑ พ.น.อ. ๒ หรือ พ.น.อ. ๓ แล้วแต่กรณี สำหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นต้นไป</p>	

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			นักบิน นักบินผู้ตรวจการบิน ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติการบินทดสอบ ช่างอากาศยาน หรือช่างเครื่องบิน ต้องรับการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายและทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ จากคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง	
(๘)	ผู้ปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ตามกลุ่มตำแหน่งที่ตกลงกับสำนักงาน ก.พ.	พ.ต.ป.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบังคับรักษา ได้แก่ งานด้านการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดซึ่งประกอบด้วย การจัดการฝึกอบรมและการให้การศึกษาให้กับผู้รับการฟื้นฟู และด้านติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์และผลการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ได้รับ พ.ต.ป. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ป. ๑,๐๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ป. ๑,๐๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ป. ๑,๐๐๐</p> <p>สำหรับผู้ซึ่งมิได้ปฏิบัติงานข้างต้นอยู่เป็นปกติ แต่ได้รับคำสั่งมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติงานข้างต้นบางเวลา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อเดือน ให้ได้รับ พ.ต.ป. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ป. ๖๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ต.ป. ๖๐๐</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ต.ป. ๖๐๐</p>	๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐ ๖๐๐
(๑๐)	ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	พ.ป.ส.	ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสืบสวนหาข่าว การวิเคราะห์ข่าว การเฝ้าตรวจและติดตามพฤติกรรม การล่อซื้อ การตรวจค้นจับกุม การดำเนินคดียาเสพติดโดยใช้มาตรการสมคบ การยึดอายัดทรัพย์สิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน การเร่งรัดติดตามและประสานคดี การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด การสำรวจพืชเสพติด การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่และการจัดระเบียบสังคม โดยการทำงานต้องใช้ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ให้ได้รับ พ.ป.ส. ดังนี้	

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือระดับชำนาญงาน ให้ได้รับ พ.ป.ส.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ป.ส.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ป.ส.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ป.ส.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ให้ได้รับ พ.ป.ส.</p>	<p>๒,๕๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p>
(๑๑)	<p>ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศในสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <p>- ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ</p>	พ.น.อ. ๓	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานทางอากาศในฐานะ ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการแก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ จากสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือสถาบันอื่น ในต่างประเทศ และต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศได้ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>ทั้งนี้ ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ ที่จะได้รับ พ.น.อ. ๓ ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้</p>	<p>๔,๔๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>(๑) ปีแรกที่ได้รับแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตั้งแต่วันรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นต้นไป จนถึงเดือนสุดท้ายของปี</p> <p>(๒) ในปีต่อไป ให้ได้รับ พ.น.อ.๓ ตามระยะเวลาที่ได้ทำการบินในปีที่แล้วมาเป็นเกณฑ์คำนวณ ดังนี้</p> <p>(ก) ถ้ามีเวลาบินตั้งแต่ ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ทุกเดือนตลอดปี</p> <p>(ข) ถ้ามีเวลาบินตั้งแต่ ๑๒ ชั่วโมงขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ๕ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ค) ถ้ามีเวลาบินไม่ถึง ๑๒ ชั่วโมง ให้ได้รับ พ.น.อ. ๓ ๑ เดือน นับตั้งแต่เดือนแรกของปี</p> <p>(ง) ถ้าไม่มีเวลาบิน ไม่ได้รับ พ.น.อ. ๓</p> <p>การคำนวณเวลาบินนั้น ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง</p> <p>ในกรณีที่ทางราชการมีคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานทางอากาศผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเป็นเหตุให้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.น.อ. ๓ ตามข้อกำหนดนี้เมื่อใด ให้จ่าย พ.น.อ. ๓ สำหรับผู้นั้นตั้งแต่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นต้นไป</p> <p>ผู้แก้ไขและปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ ต้องรับการตรวจสมรรถภาพของร่างกายและทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อความเหมาะสมของตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ จากคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง</p>	
(๑๒)	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่เรือนจำ ตามกฎหมายราชทัณฑ์ ในกรมราชทัณฑ์</p>	พ.ต.ส.ร.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดรักษาและให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ต้องขัง หรือผู้ต้องกักขัง หรือผู้ถูกกักกัน ตลอดเวลา ให้ได้รับ พ.ต.ส.ร. ตามกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงาน ดังนี้</p> <p>- นายแพทย์</p> <p> กลุ่มที่ ๑</p> <p> กลุ่มที่ ๒</p> <p>- ทันตแพทย์</p> <p> กลุ่มที่ ๑</p> <p> กลุ่มที่ ๒</p>	<p>๖,๐๐๐</p> <p>๑๑,๐๐๐</p> <p>๖,๐๐๐</p> <p>๘,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>- เกสซ์กร</p> <p> กลุ่มที่ ๑</p> <p> กลุ่มที่ ๒</p> <p>- พยาบาลวิชาชีพ</p> <p> กลุ่มที่ ๑</p> <p> กลุ่มที่ ๒</p> <p> กลุ่มที่ ๓</p> <p>- นักเทคนิคการแพทย์</p> <p>- นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก</p>	<p>๒,๕๐๐</p> <p>๔,๐๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p>
(๑๓)	ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในหน่วยงานสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	พ.ต.ส.พ.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดรักษาและให้บริการทางการแพทย์แก่เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ตลอดเวลา ให้ได้รับ พ.ต.ส.พ. ตามกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงาน ดังนี้</p> <p>- นายแพทย์</p> <p> กลุ่มที่ ๑</p> <p> กลุ่มที่ ๒</p> <p>- พยาบาลวิชาชีพ</p> <p> กลุ่มที่ ๑</p> <p> กลุ่มที่ ๒</p> <p>- นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก</p>	<p>๖,๐๐๐</p> <p>๑๑,๐๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p> <p>๒,๕๐๐</p> <p>๒,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
(๑๔)	ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	พ.ต.ว.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุหรือปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชันสูตรพลิกศพในกรณีถูกวิสามัญฆาตกรรมและศพไม่ทราบชื่อ ศพที่ญาติร้องขอและศพที่ตายผิดธรรมชาติ ตรวจร่างกายผู้เสียหายในกรณีถูกทำร้ายร่างกาย ถูกข่มขืนกระทำชำเรา ตรวจร่างกายและวัตถุพยานของผู้ต้องสงสัยในกรณีทำความผิดอาญา รวมถึงกรณีที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร้องขอ หรือที่ได้รับมอบหมาย ตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครบทุกสาขาในกรณีต่างๆ ตรวจเก็บหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุในคดีต่างๆ ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้โทษทุกชนิดรวมทั้งการตรวจยาพิษ รวบรวมศพชิ้นส่วนของศพที่ไม่ทราบชื่อมาทำการพิสูจน์บุคคลและสาเหตุการตาย ให้ได้รับ พ.ต.ว. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและแต่งตั้งจากคุณวุฒิปริญญาตรี หรือดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและแต่งตั้งจากคุณวุฒิปริญญาโทหรือ หรือดำรงตำแหน่งและแต่งตั้งจากคุณวุฒิปริญญาเอก หรือระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ให้ได้รับ พ.ต.ว.</p>	<p>๓,๐๐๐</p> <p>๓,๕๐๐</p> <p>๔,๐๐๐</p> <p>๔,๓๐๐</p> <p>๕,๖๐๐</p> <p>๓,๕๐๐</p> <p>๔,๐๐๐</p> <p>๔,๓๐๐</p> <p>๕,๖๐๐</p> <p>๕,๖๐๐</p> <p>๕,๖๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๒. ได้รับการฝึกอบรมตามที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กำหนด ๓. มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๓.๑ สำหรับการปฏิบัติงานในสถานที่เกิดเหตุต้องมีเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๘ ครั้ง หรือเดือนละ ๖๔ ชั่วโมง ๓.๒ สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการต้องมีเวลาปฏิบัติงานอย่างน้อยเดือนละ ๗๒ ชั่วโมง 	
(๑๕)	<p>ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์</p>	พ.ต.ส.ว.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการทางการแพทย์กับผู้เสียหาย หรือผู้ต้องสงสัย หรือวัตถุพยาน หรือศพ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ตามกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงาน ดังนี้</p> <p style="text-align: center;">- นายแพทย์</p> <p style="text-align: center;">กลุ่มที่ ๑</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p style="text-align: center;">กลุ่มที่ ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปหรือได้รับวุฒิปดหรืออนุปดปดหรือบรรจุกวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๘,๕๐๐</p> <p>๕,๐๐๐</p> <p>๕,๗๐๐</p> <p>๑๐,๖๐๐</p> <p>๑๓,๕๐๐</p> <p>๑๔,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>กลุ่มที่ ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปหรือได้รับวุฒิปับตรหรืออนุมัติบัตรหรือบรรจุนวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับ ชำนาญการ</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๑๔,๗๐๐</p> <p>๑๕,๖๐๐</p> <p>๑๘,๕๐๐</p> <p>๑๕,๐๐๐</p> <p>๑๕,๗๐๐</p> <p>๒๐,๖๐๐</p>
			<p>- ทันตแพทย์</p> <p>กลุ่มที่ ๑</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๘,๕๐๐</p> <p>๕,๐๐๐</p> <p>๕,๗๐๐</p> <p>๑๐,๖๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>กลุ่มที่ ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปหรือบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>กลุ่มที่ ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปหรือได้รับวุฒิปริญญาตรีหรืออนุปริญญาตรีหรือบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>- พยาบาลวิชาชีพ</p> <p>กลุ่มที่ ๑</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว. ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดำรงตำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๑๑,๐๐๐</p> <p>๑๑,๕๐๐</p> <p>๑๒,๒๐๐</p> <p>๑๓,๑๐๐</p> <p>๑๓,๕๐๐</p> <p>๑๔,๐๐๐</p> <p>๑๔,๗๐๐</p> <p>๑๕,๖๐๐</p> <p>๔,๕๐๐</p> <p>๕,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๕,๓๐๐</p> <p>๖,๖๐๐</p>
			<p>กลุ่มที่ ๒</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดำรงตำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๕,๐๐๐</p> <p>๕,๕๐๐</p>
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๖,๒๐๐</p> <p>๗,๑๐๐</p>
			<p>กลุ่มที่ ๓</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดำรงตำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๕,๕๐๐</p> <p>๖,๐๐๐</p>
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๖,๓๐๐</p> <p>๗,๖๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>- นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหรือดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและบรรจุคุณวุฒิปริญญาโทหรือดำรงตำแหน่งและบรรจุคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ระดับชำนาญการ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ ระดับทรงคุณวุฒิ ให้ได้รับ พ.ต.ส.ว.</p>	<p>๔,๕๐๐</p> <p>๕,๐๐๐</p> <p>๕,๗๐๐</p> <p>๖,๖๐๐</p>
๑๖	<p>ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน</p> <p>คุมประพฤติจังหวัด</p> <p>สำนักงานคุมประพฤติ</p> <p>จังหวัดสาขา และสำนักงาน</p> <p>คุมประพฤติประจำศาล</p> <p>สังกัดกรมคุมประพฤติ</p>	พ.ค.ป.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานอยู่เป็นปกติด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการสืบเสาะและพินิจ การควบคุมและสอดส่อง การตรวจพิสูจน์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยการแสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน การตรวจพิสูจน์ การเสพหรือการติดยาเสพติด และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด การติดตามผลการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง</p> <p>(๑) เป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามที่กรมคุมประพฤติกำหนด</p> <p>(๒) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีเวลาการปฏิบัติ เดือนละไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ชั่วโมง</p> <p>ให้ได้รับ พ.ค.ป. ดังนี้</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงานตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไปและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ ระดับชำนาญงาน หรือ ระดับอาวุโส ให้ได้รับ พ.ค.ป.</p>	๑,๐๐๐

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ หรือ ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ได้รับ พ.ค.ป.</p> <p>ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ให้ได้รับ พ.ค.ป.</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>
๑๗	นิติกรในทูลส่วนราชการ	พ.ต.ก.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งนิติกรตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที่กำหนดในประกาศ ก.พ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ดังนี้</p> <p>(๑) ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า ๑ ปีย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท หรือ ไม่น้อยกว่า ๔ ปีย้อนหลังสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับ พ.ต.ก.</p> <p>(๒) ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง ให้ได้รับ พ.ต.ก.</p> <p>(๓) ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนิติกร ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง ให้ได้รับ พ.ต.ก.</p> <p>(๔) ดำรงตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ สายงานอำนวยการเฉพาะด้าน ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติกร) ระดับต้น ซึ่งปฏิบัติงานด้านกฎหมายในตำแหน่งนิติกรไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง ให้ได้รับ พ.ต.ก.</p> <p>ในกรณีที่ทางราชการมีคำสั่งให้ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรผู้ใดไปปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น อันเป็นเหตุให้ผู้ผู้นั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ พ.ต.ก. ตามข้อกำหนดนี้ เมื่อใด ให้งดจ่าย พ.ต.ก. สำหรับผู้นั้นตั้งแต่วันที่ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นต้นไป</p> <p>ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ซึ่งได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษผู้ใดจะรับเงินเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตำแหน่งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้</p> <p>(๑) ต้องปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานตามที่กำหนดในประกาศ ก.พ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ระหว่างได้รับ พ.ต.ก.</p>	<p>๓,๐๐๐</p> <p>๔,๕๐๐</p> <p>๖,๐๐๐</p> <p>๖,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			(๒) เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานนักกฎหมายภาครัฐกำหนด	
๑๘	ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	พ.ต.ส.	<p>ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข ให้ได้รับ พ.ต.ส. ตามกลุ่มตำแหน่งตามลักษณะงาน ดังนี้</p> <p>(๑) นายแพทย์ หรือ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)</p> <p>กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และอยู่ในหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในสาขาต่าง ๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่ ๑ จากแพทยสภา หรือ</p> <p>๒.๒ เป็นแพทย์ที่ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางการแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง หรือ</p> <p>๒.๓ เป็นแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบคุณภาพ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด หรือ</p> <p>๒.๔ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนหรือสถานบริการสุขภาพระดับอำเภอหรือศูนย์บริการระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลประเมินการปฏิบัติงานในเกณฑ์ดีติดต่อกันมากกว่า ๔ ปี โดยนับการปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะเป็นปีที่ ๑</p> <p>ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p>	<p>๕,๐๐๐</p> <p>๑๐,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๓.๑ สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป ๓.๒ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ๓.๓ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ๓.๔ สาขานิติเวชศาสตร์ ๓.๕ สาขาจิตเวชศาสตร์ ๓.๖ สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๓.๗ สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ๓.๘ สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก ๓.๙ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน (แขนงระบาดวิทยา)</p> <p>ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>(๒) ทันตแพทย์ หรือผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์)</p> <p>กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางทันตแพทย์หรือสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องซึ่ง ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลอื่นรับรอง ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p>	<p>๑๕,๐๐๐</p> <p>๕,๐๐๐</p> <p>๗,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัณฑิต หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่างๆ จากทันตแพทยสภา ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>(๓) เกษัตริ์กร หรือผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (เกษัตริ์กรรม)</p> <p>กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และเป็นเกษัตริ์กรที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ การเตรียมยาหรือวิเคราะห์ยาเคมีบำบัด หรือ</p> <p>๒.๒ ให้คำปรึกษาแนะนำด้านยาในกลุ่มโรคติดต่อร้ายแรง เช่น เอชวี วัณโรค ฯลฯ ซึ่งจัดเป็นคลินิกเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะแยกจากการจ่ายยาปกติ หรือ</p> <p>๒.๓ งานคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการตรวจจับและทำคดี</p> <p>ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>(๔) พยาบาลวิชาชีพ</p> <p>กลุ่มที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๑.๑ ให้บริการพยาบาล ในแผนกผู้ป่วยนอก การพยาบาลครอบครัวและชุมชน การบริการพยาบาลอนามัยชุมชน อนามัยโรงเรียน อาชีวอนามัย หรือ</p>	<p>๑๐,๐๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p> <p>๓,๐๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>๑.๒ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ๑.๑</p> <p>ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>กลุ่มที่ ๒ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <p>๒.๑ ให้บริการพยาบาลในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ ห้องคลอด ห้องผ่าตัด แผนกผู้ป่วยใน หรือ</p> <p>๒.๒ ให้บริการพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) - งานตรวจบำบัดพิเศษโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางตรงตามสาขาที่ปฏิบัติงานในหลักสูตรที่สภาการพยาบาลรับรอง ได้แก่ การพยาบาลในหน่วยเคมีบำบัด รังสีรักษา การตรวจรักษาผ่านกล้องหรือเครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก การตรวจสวนหัวใจ การตรวจสมรรถภาพหัวใจและปอด การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้ปอดและหัวใจเทียม ไตเทียม งานปลูกถ่ายอวัยวะ การบำบัดทางจิต-ประสาท การบำบัดยาเสพติด การบำบัดด้วยไฟฟ้า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย/ผู้พิการ การให้คำปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพ (Counseling) - การตรวจบำบัดพิเศษเฉพาะทางอื่นๆ รวมทั้งการรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป ที่สภาการพยาบาลรับรอง หรือ <p>๒.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ตาม ๒.๑ หรือ ๒.๒</p> <p>ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>กลุ่มที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p>	<p>๑,๐๐๐</p> <p>๑,๕๐๐</p>

ลำดับ	ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ	ประเภทเงินเพิ่ม	หลักเกณฑ์	อัตราเงินเพิ่ม (บาท/เดือน)
			<p>๓.๑ ให้บริการพยาบาล ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพยาบาลวิสัญญีโดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลที่มีระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป - การพยาบาลเวชปฏิบัติโดยพยาบาลที่ได้รับปริญญาโทสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (Nurse Practitioner) - การพยาบาลในแผนกผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต (ICU หรือ CCU) หรือการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤตนอกแผนกดังกล่าว โดยพยาบาลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วยวิกฤต - การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้รุนแรงหรืออันตราย (โรคตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) - การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง โดยผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพฯ (APN) จากสภาการพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับปริญญาโทขึ้นไปทางการพยาบาลเฉพาะทางทางคลินิกและมีคุณสมบัติสมัครสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพฯ ของสภาการพยาบาล หรือ <p>๓.๒ ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าทีมควบคุมในการพัฒนาระบบคุณภาพการบริการทางการพยาบาล เป็นจำนวนตามมาตรฐานที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด หรือ</p> <p>๓.๓ อาจารย์พยาบาลที่สอนและคุมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยต้องร่วมให้บริการอย่างน้อย ๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในหน่วยบริการหรืองานบริการพยาบาลในกลุ่ม ตาม ๓.๑</p> <p>ให้ได้รับ พ.ต.ส.</p> <p>(๕) นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายหรือนักวิชาการศึกษาพิเศษที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นักกิจกรรมบำบัดหรือนักอาชีวบำบัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตวิทยาคลินิก และนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้ได้รับ พ.ต.ส.</p>	<p>๒,๐๐๐</p> <p>๑,๐๐๐</p>